

Số: 03/2000/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2000

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 3**

#### **Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2000.**

Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 3 được tiến hành từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 7 năm 2000.

- Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) năm 1994;

- Sau khi xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan hữu quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2000, báo cáo thẩm định của 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu;

- Hội đồng nhân dân thành phố:

## **QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng nhân dân tán thành báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, điều hành ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2000 được nêu trong các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan.

Hội đồng nhân dân ghi nhận những nỗ lực của toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các doanh nghiệp nên tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2000 đã có những chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng 8,5% so cùng kỳ, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 47,23%, trong đó thu ngân sách phần nội địa đạt 54,7% dự toán năm. Các mặt hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế đạt kết quả thiết thực và có những tiến bộ mới. Đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh-quốc phòng được giữ vững. Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của thành phố còn những tồn tại cần phải nhanh chóng khắc phục. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế khá so cùng kỳ nhưng chưa vững chắc, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế còn thấp; việc huy động, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước giảm, các nguồn lực trong nhân

dân chưa được khai thác và phát huy tốt; tiến độ triển khai xây dựng cơ bản chậm, đạt kết quả thấp; người lao động không có việc làm còn nhiều; tệ nạn xã hội chưa giảm, nạn ma túy diễn biến phức tạp; tệ quan liêu nhũng nhiễu trong một bộ phận cán bộ, công chức chưa được đẩy lùi; cải cách hành chính kết quả còn hạn chế.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2000, trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục phấn đấu đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của Chính quyền các cấp.
- Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.
- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Các biện pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm:

**1-** Tiến hành phân cấp quản lý và ủy quyền mạnh, đồng bộ hơn theo hướng tăng quyền hạn, trách nhiệm và hiệu quả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cho các sở ngành, quận - huyện; tạo thuận lợi các thủ tục hành chính, tăng cường quản lý sau cấp phép. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đi đôi tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

**2-** Triển khai mạnh mẽ hơn nữa chương trình hỗ trợ hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước thành phố. Đánh giá kết quả hoạt động của các Tổng Công ty 90, các Công ty Cổ phần. Khẩn trương thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại.

Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp về vốn, khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm...

**3-** Ủy ban nhân dân thành phố cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch; dân chủ và công khai khi triển khai quy hoạch các dự án, giá đền bù, giải tỏa, tái định cư... Nhanh chóng giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về hạ tầng và các thủ tục về đấu thầu, xét thầu đối với dự án đang triển khai; tháo gỡ các ách tắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra thúc đẩy các công trình thực hiện chương trình kích cầu trong các lĩnh vực; ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách cho các công trình y tế xuống cấp nặng.

**4-** Tiến hành tổng kết phong trào thi đua của thành phố để tiến tới đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc đồng thời mở đợt phát động phong trào thi

đưa mới trong các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các ngành, các cấp để tạo nên không khí thật sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2000.

**5-** Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo tốt công tác tuyển sinh và chuẩn bị năm học mới, sửa chữa trường lớp và bố trí đủ giáo viên các môn học, cấp học; tiếp tục điều tiết và điều chỉnh mức điều tiết phù hợp từ nguồn học phí ở các quận-huyện và ngành học cho giáo viên ngoại thành, giáo viên là cán bộ trong ngành giáo dục không trực tiếp đứng lớp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý chất lượng dạy và học trường lớp ngoài công lập; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 15/2000/CT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định mức học phí các lớp bán công, tiền cơ sở vật chất và các khoản thu khác trên cơ sở đảm bảo phù hợp sức dân; cùng với ngân sách chăm lo có hiệu quả sự nghiệp giáo dục, đào tạo, đồng thời có quy định đối tượng miễn giảm, mức miễn giảm học phí phù hợp và trước khi công bố chính thức phải có sự trao đổi với Thường trực và 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố. Chấm dứt các khoản thu ngoài quy định.

**6-** Tăng cường phối hợp công tác thanh tra kiểm tra chuyên ngành, thực hiện tốt Chỉ thị 09/2000/CT/TTg về tăng cường kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm. Kiên quyết chấn chỉnh trong quảng cáo; bài trừ văn hóa phẩm độc hại, có giải pháp thích hợp quản lý các loại hình mới phát sinh như cà phê internet; Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng cuộc sống văn hóa” với cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc chi hỗ trợ thêm cho tổ dân phố và tổ nhân dân. Để tiếp tục xã hội hóa, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao.

Hội đồng nhân dân thành phố giao trách nhiệm Ban văn hóa - xã hội khảo sát tình hình sửa đổi, đặt mới tên đường, báo cáo ý kiến thẩm định giúp Thường trực Hội đồng nhân dân lấy ý kiến bằng phiếu các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố tại kỳ họp này.

**7-** Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp tích cực đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và công trình năm “Vì trẻ em”; đẩy mạnh phát động phong trào mọi người, mọi nhà, mỗi tổ chức, cơ quan đơn vị và nhân dân quan tâm đến trẻ em, hưởng ứng phong trào mỗi người dân ủng hộ 2000đ xây dựng công trình trung tâm dã ngoại thiếu nhi, địa điểm do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

**8-** Sơ kết rút kinh nghiệm và mở ra diện rộng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đây là động lực xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, tham nhũng, hối lộ; từ nay đến cuối năm xây dựng và triển khai đề

án cai nghiện ma túy có tính khả thi; kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sửa đổi pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các nghị định liên quan đến công tác bài trừ tệ nạn xã hội, ma túy, nạn đua xe trái phép...

**9-** Ủy ban nhân dân thành phố từ nay đến cuối năm thực hiện có sự chuyển biến đáng kể trong giải quyết các kiến nghị của đồng bào cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các quyết định cơ quan hành chính Nhà nước.

**10-** Đối với các cơ quan tư pháp ở cả hai cấp, Hội đồng nhân dân đề nghị phải có biện pháp tốt nâng cao chất lượng bắt, điều tra, truy tố, xét xử; khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót của ngành mình như giải quyết án tồn đọng, án giam giữ quá hạn luật định, thiếu thủ tục thi hành án, hạ thấp số lượng các bị án phải thi hành án vẫn còn tại ngoại, các vụ án hoãn xử.

Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân có kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân cần có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ, hiệu quả để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời những chậm trễ, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Đảm**